



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัทพ์ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198
ข่าวสาร เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 15/2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

สาธารณสุขพะเยา มอบนโยบาย อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น แนะนำและชักชวนให้เจ้าของบ้าน สํารวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยตนเอง

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนรองรับโรคและภัยสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อตอบโต้โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นโดยยุงลาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 พบว่า มีสัญญาณเตือนภัยที่เตรียมทีมให้พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากรายงานการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประเมินโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออื่นโดยแมลง และทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภาชนะสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้ว ทั้งอยู่ในอาคารและนอกอาคาร ทั้งที่บ้าน ที่ชุมชน ที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด สถานที่ทำงาน สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว โรคไข้เลือดออก ไข่ออกผื่น และโรคติดต่อด้วยยุง มักจะตามมา เนื่องจากการขยายพันธุ์ของยุงมากขึ้น จังหวัดพะเยา มีรายงานการเฝ้าระวังระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 9 มิถุนายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 30 ราย อัตราป่วย 6.32 ต่อแสนประชากร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 10 ตำบล 11 หมู่บ้าน การควบคุมโรคยังไม่สงบ และมีประชาชนเป็นไข่ออกผื่นมารับบริการมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ที่ติดกับจังหวัดพะเยา มีการระบาดของโรคชิคา **เน้นย้ำ** ว่า ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุง โดยการจัดการในทุกพื้นที่ ไม่ให้มีแหล่งที่ยุงจะวางไข่และขยายพันธุ์ได้ ไม่ให้มีแหล่งเกาะพักยุง และต้องกำจัดยุงตัวเต็มวัย ต้องช่วยกันทุกคน รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง เพราะมีข้อมูลจากการสำรวจทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 68.8 คิดว่าการกำจัดยุงในบ้านเป็นหน้าที่หน่วยงานราชการ ดังนั้น ทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ท้องที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ต้องช่วยกันสื่อสาร แนะนำ ชักชวนให้ประชาชนลงมือทำเอง

พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ แบ่งทีมทำงานเมื่อมีผู้ป่วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม คือทีมสำรวจลูกน้ำ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขรับผิดชอบ ทีมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ให้เจ้าบ้านทำและท้องที่ช่วยกำกับ และทีมพ่นเพื่อควบคุมโรค ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนทางวิชาการ โดยทุกทีมต้องมีการประเมิน สื่อสารการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสอบถามว่าการควบคุมโรค ได้ตามมาตรฐานหรือไม่

สำหรับคำแนะนำประชาชน การป้องกันตนเอง ไม่ให้โดนยุงกัด ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ยากำจัดแมลง หรือยาทาป้องกันยุง , การสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาสีอ่อนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและร่างกายได้ การอาศัย และนอนในห้องที่ติดมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง , การปิดประตู ปิดหน้าต่าง , การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุ น้ำ เช่น กระจ่างต้นไม้ เพื่อให้ไม่มีน้ำขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ถ้ามีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาที่จะเป็นโรค โดยเฉพาะ หงิงตั้งครรภ์ให้ปรึกษาแพทย์

(นายไกรสุข เพชรบุรีณิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

12 มิถุนายน 2561